

รายงานการวิจัย

เรื่อง

ผลการสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติมช่วงปิดภาคฤดูร้อนของ  
นักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย

นางพัชรินทร์วีณา เพิ่มยินดี

นางดวงชีวัน เบญจมาศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2551

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเห็นคิดของนักศึกษาจากการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2550 เกี่ยวกับ 1.1) การศึกษาดูงาน ณ. หน่วยงานต้นสังกัด 1.2) พฤติกรรมการทำมาหากินและการทำนุบำรุงสุขภาพของคนในชุมชน 2) ติดตามการทำความดีของนักศึกษา และ 3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของนักศึกษา ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้น ดำเนินการทำวิจัยควบคู่ไปกับการประจำ(Routein to Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชิ้นงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา บันทึกการเรียนรู้ บันทึกการทำความดีของนักศึกษา และจดหมายตอบจากผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย 1) ความเห็นคิดของนักศึกษาจากการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2550 1.1) ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ณ. หน่วยงานต้นสังกัด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดความประทับใจในการร่วมทำกิจกรรมที่จังหวัดต้นสังกัดจัดให้ โดยนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจทั้งในเรื่องการต้อนรับกิจกรรมที่จัดให้ การได้พบกับพี่ๆและเพื่อนๆร่วมโครงการฯ ความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจที่ได้รับการได้รับความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ที่นักศึกษามองว่าเป็นบุคคลสำคัญที่คาดหวังให้นักศึกษารเรียนสำเร็จและกลับไปทำงานในพื้นที่ของตนเอง กิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับพี่ๆพยาบาลสร้างความรู้สึกรักที่น้ำจะก่อให้เกิดแนวร่วมวิชาชีพที่ดีในอนาคต 1.2) ความคิดเห็นของนักศึกษาจากการศึกษาพฤติกรรมการทำมาหากิน และการทำนุบำรุงสุขภาพ พบว่า นักศึกษาเห็นการประกอบอาชีพของคนที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ความคิดเห็นของนักศึกษาจากการศึกษาพฤติกรรมการทำนุบำรุงสุขภาพของบุคคลในชุมชน พบว่า นักศึกษาเห็นลักษณะการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนที่มีวิถีคิดและตัดสินใจเลือกการดูแลสุขภาพของตนเองตามมุมมองและบริบทที่เกี่ยวข้อง 3) การทำความดีของนักศึกษา พบการทำความดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของศาสนา ความดีที่ได้ให้การช่วยเหลือ การทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 4) ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ พบว่า ผู้ปกครองรับรู้ถึงความคาดหวังของครอบครัวและชุมชนว่าในอนาคต นักศึกษาจะกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง และมอบความไว้วางใจในสถาบันศึกษา ความภาคภูมิใจที่ถูกได้มาเรียนพยาบาล